

Kính gửi:

Anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân  
trong cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam

Anh chị em thân mến,

1. Sau Hội nghị thường niên khóa II vừa qua, đức cha Tổng Giám mục Xuân Lộc, từ ngày 22-26.09.2008, HĐGM.VN đã cử một đoàn đại diện đến Hà Nội gặp gỡ và trao đổi với Thủ tướng Chính phủ. Đoàn đại diện gồm có Đức cha Tổng Giám mục và ba giám mục đại diện ba giáo phận Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Trong cuộc gặp gỡ chiều ngày thứ Tư 1.10.2008, từ 17g00 đến 18g30, sau khi nghe chúng tôi trình bày quan điểm của HĐGM.VN về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, Thủ tướng đã thông báo tình hình thực hiện chính sách tôn giáo nói chung và đại hội Công giáo nói riêng. Là người đứng đầu cơ quan hành pháp trong Nhà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng cũng nêu lên quan điểm của Chính phủ đại hội với vị vị của Tòa Khâm sứ cũ (số 42 Nhà Chung) và giáo xứ Thái Hà (số 178 Nguyễn Lương Ngọc Bông, Hà Nội), cũng như đại hội Đức Tổng Giám mục Hà Nội.

3. Nhờ lòng cầu nguyện của anh chị em, cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong tinh thần lắng nghe và trao đổi thẳng thắn. Nhờ thế, con đường đại hội được khai mở rộng sau một thời gian bế tắc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chúng tôi. Thủ tướng con đường đại hội tìm về chân lý, công lý và lợi ích lâu dài của đất nước là con đường dài với nhiều khó khăn và trắc trở, đòi hỏi khôn ngoan và kiên nhẫn. Vì thế, xin anh chị em tiếp tục hỗ trợ cầu nguyện, riêng cũng như chung, trong các cộng đồng giáo xứ và dòng tu, với tinh thần hiệp nhất, yêu thương và ôn hòa.

Chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với Dân Người. Xin Chúa ban bình an và lòng soi sáng cho tất cả mọi người biến thành tâm tìm kiếm và gặp gỡ đức chân lý, công lý và lợi ích lâu dài của cộng đồng dân tộc. Khi tất cả mọi người đều lấy chân lý, công lý và công ích làm ánh sáng soi đường và chu toàn mọi chuyện lìa, thì chúng ta sẽ có thể vượt lên trên những khó khăn và trở ngại trong tiến trình xây dựng quê hương và phát triển đất nước thân yêu của chúng ta.

Hà Nội, ngày 3.10.2008

Cha Tổng Giám mục HĐGM.VN

+Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Đại diện Giáo phận Hà Nội

+Gm. Anton Vũ Huy Chương

Đại diện Giáo phận Huế

+Têphanô Nguyễn Nhật Thy

Tổng Giám mục Huế

**Sau khi gặp TT. Nguyễn Tấn Dũng, HĐGMVN gửi thư cho giáo dân tại Việt Nam**

T&#225;c Gi&#7843;: Bai An Tran

Th&#7913; S&#225;u, 03 Th&#225;ng 10 N&#259;m 2008 10:37

---

*Đi đi n Giáo t nh Sài Gòn*

*+Gioan B. Ph m Minh M n*

*H ng y T ng Giám m c*